

NỮ TIÊN SĨ TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ

Trước khi gặp chị để xin tư liệu viết bài cho cuốn sách Những điển hình tiên tiến ngành Thống kê, tôi đã được nghe đồng nghiệp kể câu chuyện về chị, rằng chị là người rất tâm huyết với nghề, yêu và say mê công việc, dù là đi chơi hay đi nghỉ chị vẫn luôn mang theo bên mình chiếc máy tính cá nhân để có thể chủ động làm việc được mọi lúc, mọi nơi.

Tiếp xúc với chị, tôi bị ấn tượng bởi tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyết đoán - phẩm chất quan trọng của một nữ lãnh đạo. Đó là chị Lê Thị Thanh Loan, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nữ tiến sĩ hiếm hoi của ngành Thống kê.

Theo lý lịch trích ngang của chị, năm 1972, chị tham gia công tác cách mạng tại Biên Hòa, (Đồng Nai) thuộc cơ quan Thị Đoàn Biên Hòa với nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng ở trong lòng địch, phát động phong trào học sinh chống lại chế độ ngụy quyền. Sau ngày giải phóng miền Nam, chị công tác tại Báo Sài Gòn Giải phóng và Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chị Loan tâm sự “có lẽ mình may mắn hơn các bạn vì đã có một thời thanh niên sôi động, được cống hiến tuổi xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước”. Chính những năm tháng hào hùng ấy đã cho chị rất nhiều nhiệt huyết, nhiều ước mơ với niềm tin và hy vọng mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Đất nước thống nhất, chị được cơ quan Thành đoàn Biên Hòa cử đi học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường, chị về làm việc tại Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người cho rằng làm nghề thống kê là khô khan, quanh năm suốt tháng chỉ có báo cáo và số liệu nhưng đối với chị thì đó là cả bầu trời kiến thức và chị luôn muốn học cao hơn nữa để có thể hiểu và làm chủ bầu trời ấy.



“Có lẽ mình may mắn hơn các bạn vì đã có một thời thanh niên sôi động, được cống hiến tuổi xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước”

Vì vậy, năm 1987 khi được cơ quan cử đi học nghiên cứu sinh chị đã chọn chuyên ngành thống kê và bảo vệ thành công Luận án Phó Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cũng từ đó, chị có nhiều cơ hội để tiếp cận và nghiên cứu chuyên sâu hơn về thống kê.

Năm 1997, chị được đề bạt chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh. Ba năm sau, chị tiếp tục được lãnh đạo và đồng nghiệp tin tưởng giao giữ chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh. Ở cương vị mới, chị càng phát huy tốt hơn trình độ cũng như năng lực của mình, cùng tập thể lãnh đạo Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn.

Hồ Chí Minh là thành phố có qui mô dân số cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh lớn nên công tác thống kê trên địa bàn rất nặng nề và phức tạp. Vì vậy, chị luôn trăn trở nghĩ cách làm thế nào để các cuộc điều tra dù là nhỏ hay lớn đều có thể đạt kết quả tốt nhất, đồng thời tìm cách đưa các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các cuộc tổng điều tra và điều tra. Trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009, ngành Thống kê lần đầu tiên áp dụng công nghệ thông tin trong công tác xác lập sơ đồ địa bàn điều tra thông qua việc sử dụng hệ thống bản đồ hành chính số hóa hệ tọa độ VN-2000 của thành phố trong công tác phân chia sơ đồ nền, sơ đồ địa bàn điều tra của phường, xã. Với vai trò phụ trách chính, chị đã cùng với tập thể Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh tiên phong ứng dụng công nghệ này. Nhờ vậy, chất lượng kết quả Tổng điều tra đã được nâng lên, hạn chế việc trùng, sót trong tổng điều tra.

Với điều tra doanh nghiệp, vốn là cuộc điều tra toàn diện được thực hiện hàng năm, do số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quá lớn, để quản lý được tiến độ điều tra và quản lý tốt dữ liệu cuộc điều tra qua các năm, chị đã chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin xây dựng chương trình phần mềm điều tra doanh nghiệp theo dõi điều tra, nhập tin dữ liệu áp dụng cho Văn phòng Cục Thống kê và tất cả các Chi cục Thống kê. Chương trình đã được các đơn vị trong Cục ứng dụng tốt, góp phần quản lý cuộc điều tra, kết quả điều tra hiệu quả và khoa học. Đồng thời, Cục cũng đã tặng phần mềm điều tra doanh nghiệp cho Cục Thống kê các tỉnh bạn. Những ứng dụng công nghệ của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh đã được Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận và đánh giá cao.

Ngoài nhiệm vụ chính trị do Tổng cục Thống kê giao, chị cũng đã lãnh đạo Cục Thống kê thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cơ quan thống kê địa phương. Không chỉ có vậy, vốn là người ham mê nghiên cứu, chị là một nhân tố tích cực, đứng tên trong nhiều đề tài lớn, được lãnh đạo thành phố và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, đó là: Tham gia nghiên cứu và lần đầu tiên tính chỉ tiêu “Chỉ số phát triển con người (HDI)” cho thành phố Hồ Chí Minh Năm 1999-2004; Xuất bản ấn phẩm “Đo lường chỉ số Phát triển con người thành phố Hồ Chí Minh (HDI) năm 1999-2004”. Năm 2004-2005, chị tham gia chỉ đạo, tổ chức áp dụng thành công khảo sát chỉ số hài lòng của người dân về thực hiện dịch vụ công của thành phố do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, đem lại hiệu quả cao trong việc cải thiện dịch vụ công. Từ kết quả đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Cục Thống kê cùng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tiếp tục thực hiện thường xuyên khảo sát chỉ số hài lòng của người dân năm 2006, 2007, 2008 và 2013; Giúp Ban Chỉ đạo Chương trình Xóa đói giảm nghèo thành phố (nay là BCĐ Chương trình, giảm nghèo, tăng hộ khá) xây dựng và ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý hộ nghèo, phần mềm quản lý vay vốn từ quỹ giảm nghèo thành phố.

Với thế mạnh về công tác chuyên môn, chị cũng rất tận tâm trong việc hướng dẫn luận văn làm thạc sĩ và tiến sĩ cho các học viên trong và ngoài ngành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không chỉ trong ngành Thống kê mà còn ở nhiều ngành kinh tế khác. Ngoài ra, chị còn tham gia viết và hướng dẫn làm các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu về thống kê, có tính ứng dụng cao, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với những cống hiến trong suốt quá trình công tác, chị đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh (năm 2010, 2011); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011); Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2011) và gần đây nhất là Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2015).

